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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ 
สมัยสามญั สมยัที่  2  ครั้งท่ี  2  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 

วันที่   29  พฤษภาคม   ๒๕๖6  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นท่ี ๓) 

 
------------------------ 

 
      ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสลัก ลิ่มสอน  ประธานสภาเทศบาล   สลัก ลิ่มสอน  
2 นางเทวรัตน์ สาขามุละ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทวรัตน์ สาขามุละ  
3 นายโผน กาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   โผน กาแก้ว  
๔ นายชัยทัด สายแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   ชัยทัด สายแก้ว  
5 นายศรีรัง ครุธตำคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   ศรีรัง ครุธตำคำ  
6 นายสุที บุตราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   สุที บุตราช  
7 นายภานุพงษ์ ทุมลี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   ภานุพงษ์ ทุมลี  
8 นายอำนวย โสบุญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อำนวย โสบุญ  
9 นางเอราวัณ สังข์แดง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เอราวัณ สังข์แดง  
10 นายอำนาจ คำศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   อำนาจ คำศรี  
11 นางประทีป ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   ประทีป ลาดบาศรี  
12 นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   ชินวัฒน์ โพธิสาคำ  
13 นายชาญชัย  ใครบุตร เลขานุการสภาเทศบาล ชาญชัย  ใครบุตร  

ผู้ไม่มาประชุม  - ไม่มี 
      ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประเวช  ไชยฮาด นายกเทศมนตรี ประเวช  ไชยฮาด  
2 นางอุทุมพร  เติมทานาม รองนายกเทศมนตรี อุทุมพร  เติมทานาม  
3 นายมานิต ครุฑตำคำ รองนายกเทศมนตรี มานิต ครุฑตำคำ  
4 นายวีระพนธ ์ ศรีบัวเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรี วีระพนธ์ ศรีบัวเทศ  
5 นายอัมพร  แสนบรรดิษฐ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัมพร  แสนบรรดิษฐ์  
6 นางสาวร่มทิพย์  กานุสนธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่มทิพย์  กานุสนธ์ิ  
7 นางสาววลีรัตน์   สุขทวี นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ วลีรัตน์   สุขทวี  
8 นางสาวสิริมนต์  การุญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สิริมนต์  การุญ  
9 นายโกวิท  ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ โกวิท  ศรีทอง  
10 นายพีรพงษ์   บุญสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พีระพงษ์  บุญสาร  
11 นายชรินทร์ แสนบรรดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายชรินทร์ แสนบรรดิษฐ์  

/เริ่มประชุม...  
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    เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อถึงเวลาประชุม  นายชาญชัย ใครบุตร  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจนับสมาชิกสภา
เทศบาลผู้มาประชุม นับได้ 12 คน ครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาเทศบาลจุด ธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายสลัก  ลิ่มสอน เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี  
   
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่  1  ประจำปี 
พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2566   เลขาฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจ เน่ืองจากระยะเวลากระช้ัน
ชิดกับการประชุมในวันน้ี จึงเสนอที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป      
จึงเสนอที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่   3 เรื่องกระทู้ถาม  
นายสลัก  ลิ่มสอน   - มีสภาเทศบาลย่ืนกระทู้ถามนายกเทศมนตรี   จำนวน  2  ราย คือ    

1. นายชินวัฒน์  โพธิสาคำ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ยื่นกระทู้ถาม  จำนวน  2  
เรื่อง  ดังน้ี   
1. ขอทราบสถานะทางการเงินชมรมผู้สูงอายุ และผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
2. ความคืบหน้าการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้านละ 5 จุด บ้านโนนเบ็ญ   

หมู่ที่  11   
        2. นายอำนาจ  คำศรี  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  2  ได้เสนอกระทู้ถาม   

จำนวน  6  เรื่อง  ดังน้ี 
๑.  การก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งมนพัฒนา  หมู่ที่  15  ถึงบ้านโคกสว่าง 
หมู่ที่  9  เหตุใดการก่อสร้างถึงไม่แล้วเสร็จตลอดทั้งสาย 
 ๒.  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv  บ้านเชียงเครือ หมู่ที่  1  และหมู่ที่  14   
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เหตุใดยังไม่ดำเนินการ
ก่อสร้าง  ผู้ใดรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาอย่างไร     
3.   ความล่าช้าในการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่  1 งบประมาณปี  
พ.ศ. 2565 
 4.  แนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำท่ีใช้ผลิตน้ำประปา หมู่ที่  14 
 5.  ความล่าช้าในการถ่ายบัตรประชาชนเทศบาลตำบลเชียงเครือ 
 6  ความล่าช้าในการเปิดใช้งานห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยววัดพระพุทธไสยาราม 

ขอเชิญท่านชินวัฒน์  โพธิสาคำ  เสนอกระทู้ 
 
        / นายชินวัฒน์... 
 
  



3 
 

นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ - กระผมขอเสนอกระทู้ต่อที่ประชุมสภาฯ  2 เร่ือง ดังน้ี 
 1. ขอทราบสถานะทางการเงินชมรมผู้สูงอายุ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
 2. ความคืบหน้าการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้านละ 5 จุด บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11   
นายสลัก  ลิ่มสอน เรียนเชิญท่านนายกฯ ตอบกระทู้ครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - ตามที่มีสมาชิกเสนอกระทู้ต่อท่ีประชุมสภาฯ กระผมขอตอบกระทู้ ดังน้ี 
 1. เร่ืองขอทราบสถานะทางการเงินชมรมผู้สูงอายุ และผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบน้ัน ขอ

เรียนว่า ชมรมผู้สูงอายุตำบลเชียงเครือ มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดย
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลเชียงเครือเป็นผู้รับผิดชอบ มีสมาชิกทั้งหมด 47 
คน จากทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  และมีนายชัยยา อุปพงษ์  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการ เทศบาลตำบลเชียงเครือ เป็นเลขานุการ มีสถานะ
ทางการเงิน ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน 470,156.43 บาท ซึ่งเก็บจากสมาชิกที่เป็น
ผู้สูงอายุ ของทั้ง 17 หมู่บ้าน ทุกเดือนคนละ 100 บาทและเงินจากผ้าป่าสามัคคี
ชมรมผู้สูงอายุตำบลเชียงเครือ แต่เดิมดำเนินการช่วยเหลือฌาปนกิจให้แก่สมาชิกศพ
ละ 2,000 บาท ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มีมติปรับเพ่ิมเป็น 3,500 บาท และในปี พ.ศ. 
2566  ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ปรับ
เพ่ิมอีก เป็น 4,000 บาท นับรวมจำนวนผู้สมาชิกที่เสียชีวิตที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
ฌาปนกิจจนถึงปัจจุบัน จำนวน 30 ราย ซึ่งการดำเนินการต่างๆที่ได้กล่าวมา เป็นมติ
ของที่ประชุม ตามที่ได้ช้ีแจง 

 2. เร่ืองขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ บ้านละ 5 จุด  
บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 ขอนำเรียนว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2566 มีหมู่บ้านที่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังน้ี หมู่ที่ 1 
บ้านเชียงเครือ หมู่ที่  5 บ้านดอนเชียงคูณ  หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่  13  
บ้านดอนเชียงบาลใหญ่ ซึ่งตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอของบประมาณ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 
2565 ทางเทศบาลตำบลเชียงเครือจะดำเนินการเสนอเข้าร่างเทศบัญญัติ ประจำปี 
พ.ศ. 2567 ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสลัก  ลิ่มสอน - ขอเชิญท่านอำนาจ คำศรี เสนอกระทู้ 
นายอำนาจ คำศรี - กระผมขอเสนอกระทู้ ต่อที่ประชุมสภาฯ เร่ืองที่ 1 เรื่องโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก(งบอุดหนุน) บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 
เหตุใดการก่อสร้างถึงไม่แล้วเสร็จตลอดทั้งสาย 

นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอตอบกระทู้ดังกล่าวว่า ตามท่ีเทศบาลตำบลเชียงเครือได้รับเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ทางเทศบาลฯได้ลงพ้ืนที่ตรวจวัดระยะทางได้ทั้งหมด 
4,100 เมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพ่ือให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบประมาณ
ราคาท้ังสิ้น 16,031,000 บาท เทศบาลฯได้ดำเนินการของบจัดสรรฯดังกล่าว และ 

/ได้รับอนุมัติ... 
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ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงิน 9,988,000 บาท จึงสามารถดำเนินการก่อสร้างตาม
โครงการ เป็นระยะทาง 2,800 เมตร จาก 4,100 เมตร คงเหลือระยะทางอีก 
1,300 เมตร และเทศบาลตำบลเชียงเครือได้รับอนุมัติเงินเหลือจ่ายปี 2566 เป็น
เงิน 1,350,000 บาท ท่ีกำลังจะดำเนินการก่อสร้างเพ่ิมเติมอีก 300 เมตร ส่วนที่
เหลืออีก 1,000 เมตร ทางเทศบาลก็จะดำเนินการส่งเร่ืองของบประมาณ เงิน
อุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือก่อสร้างให้แล้วเสร็จตลอดสายต่อไป 

นายอำนาจ คำศรี - กระทู้เร่ืองท่ี 2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 
14 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหตุใดยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง 
ผู้ใดรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาอย่างไร   

นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอตอบกระทู้เรื่องดังกล่าวว่า เทศบาลฯ ได้มีการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ E – Bidding เลขที่ โครงการ 65087128434 จำนวนเงิน 
871,000 บาท ในวันท่ี 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มีผู้ชนะการเสนอราคา
ได้แก่บริษัท เอ็ม เอส ดี อินดัสเทรียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(sME) โดยเสนอราคา 671,000 บาท ในวันที่ 14 กันยายน 
2565 และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ที่ยื่นการประกวดราคาฯ ทราบ หากไม่
เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าวสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ต่อเทศบาล
ตำบลเชียงเครือภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ประกาศผล ต่อมาเม่ือวันที่ 21 กันยายน 
2565 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง หน่ึงในผู้ย่ืนเสนอราคา ได้ยื่นอุทธรณ์
ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อเทศบาลตำบลเชียงเครือ และในวันที่ 30 
กันยายน  2565 หน่วยงานได้จัดส่งหนังสือรายงานความเห็นผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
กรมบัญชีกลาง ต่อมาวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ของ หจก. ไอ ที    
คนเมือง ซึ่งจะให้เจ้าหน้าท่ีกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมทราบ    
ขอเชิญครับ 

นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธ์ิ - ดิฉันขอชี้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าวดังน้ี ขณะน้ีหน่วยงานอยู่ใน
ข้ันตอนการรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
และแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว อยู่
ระหว่างการประสานงานของคณะกรรมการฯทั้ง 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาผลการเสนอ
ราคาของผู้ย่ืนเสนอราคาฯในโครงการดังกล่าวใหม่ท้ังหมด จึงช้ีแจงมาเพ่ือทราบ 

นายอำนาจ คำศรี - กระทู้ เรื่องท่ี 3 สอบถามความล่าช้าในการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง อยากให้ผู้บริหารช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

นายประเวช ไชยฮาด - จากกระทู้ดังกล่าวขอช้ีแจงดังน้ีครับ เทศบาลตำบลเชียงเครือได้ดำเนินโครงการ
ดังกล่าวแล้ว โดยการโอนเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนครเพื่อ
ดำเนินการต่อ จึงต้องรอการพิจารณาจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งทางเทศบาลฯไม่ได้น่ิงนอนใจ 
ได้ดำเนินการติดต่อสอบถามอยู่เป็นระยะ และจะนำปัญหาข้อรอ้งเรียนดังกล่าว 
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 เสนอให้การไฟฟ้าฯ พิจารณาเพ่ิมเติม ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ หากยังล่าช้าคงต้องพิจารณาเสนอต้ังงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

นายอำนาจ คำศรี - กระทู้ที่ 4 แนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 14 ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบส่วนใหญ่เป็นหอพักนักศึกษาซึ่งมีจำนวนผู้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคเป็น
จำนวนมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอยากให้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว  

นายประเวช ไชยฮาด - สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวน้ัน ทางเทศบาลตำบลเชียงเครือได้ทำ
หนังสือขอใช้แหล่งน้ำของ ม.เกษตรศาสตร์ฯ ขณะน้ีอยู่ในข้ันการพิจารณาความ
เหมาะสมระหว่างบ่อน้ำอ่าวสกลนคร และบ่อน้ำอ่าวมุกดาหาร ซึ่งมีระยะทางท่ีไกล 
1,543 เมตร และ 2,700 ตามลำดับ อาจมีปัญหาเก่ียวกับสายไฟฟ้าในการติดต้ัง 
หรืออาจจะก่อสร้างแทงค์พักน้ำระดับสูง จึงอยากปรึกษาสมาชิกสภาฯ ว่ามีแหล่งอ่ืน
หรือไม่ ที่จะสร้างที่พักน้ำเพ่ือส่งไปยังพ้ืนที่ประสบปัญหาได้  

นายอำนาจ คำศรี - กระทู้ที่ 5 สอบถามความล่าช้าในการถ่ายบัตรประชาชนเทศบาลตำบลเชียงเครือ 
นายประเวช ไชยฮาด - ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เร่ืองความหล้าช้าของการเปิดใช้บริการดังกล่าวเน่ืองจาก

งานถ่ายบัตรประชาชนเป็นงานที่เก่ียวกับความมั่นคงของประเทศ ทุกขั้นตอนในการ
พิจารณาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หลายหน่วยงาน ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
ทำให้ล่าช้าต่อการเปิดใช้บริการดังกล่าว  ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็น
เงิน 9,000,000 บาท  ส่งเรื่องไปยังอำเภอเมืองสกลนคร ส่งต่อไปยังจังหวัด
สกลนคร เพ่ือส่งให้กรมการปกครอง พิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่ง
กรมการปกครองแจ้งให้เทศบาลตำบลเชียงเครือเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองเข้าตรวจสอบความพร้อม
แล้วน้ัน จึงขอรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมว่าในขณะน้ี จังหวัดสกลนครได้ส่ง
หนังสือแจ้งเทศบาลตำบลเชียงเครือว่ามีความพร้อมในการเปิดให้บริการ จึงอนุญาต
ให้เทศบาลตำบลเชียงเครือเปิดบริการถ่ายบัตรประชาชนแบบเต็มรูปแบบ และให้
เทศบาลตำบลเชียงเครือขอรหัสปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน โดยยื่นขอรหัสผ่านศูนย์บริการ
ทะเบียนภาค 4 สาขาสกลนคร และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนบัตรประชาชน ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ที่
ประชุมทราบ เชิญครับ 

นางสาววลีรัตน์   สุขทวี - ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเก่ียวกับความล่าช้าของการเปิดบริการบัตรประจำตัว
ประชาชน ตามท่ีท่านนายกฯได้ช้ีแจงเบ้ืองต้นไปแล้วน้ัน ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าในส่วน
ของขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำหนด ทางเทศบาลจะ
ไม่สามารถส่งเรื่องต่อกรมการปกครองได้โดยตรง ต้องผ่านหน่วยงานระดับอำเภอ 
จังหวัด แล้วจึงส่งต่อไปยังกรมฯได้  ด้วยระยะเวลาในการพิจารณาของแต่ละ
หน่วยงาน ทางเทศบาลฯจะไม่สามารถกำหนดเวลาแล้วเสร็จได้ชัดเจน โดยเหตุผลของ
การล่าช้ามี 2 เหตุผล ดังน้ี  1. เน่ืองจากการขอเปิดบริการถ่ายบัตรประชาชนเป็นงาน
ท่ีเก่ียวกับความมันคงของประเทศ และเทศบาลตำบลเชียงเครือ เป็นเทศบาลตำบล 

 /แห่งแรก... 



6 
 

แห่งแรกของจังหวัดสกลนครที่เปิดใช้บริการถ่ายบัตรประชาชน จึงต้องผ่านการ
พิจารณาจากหลายหน่วยงาน จึงไม่สามารถกำหนดเวลาแล้วเสร็จได้  2. เกี่ยวกับการ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานบัตรประชาชน ที่ไม่สามารถจัดซื้อภายในประเทศได้ จึง
จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการดังกล่าวภายในเดือน 
มิถุนายน 2566 จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมทราบ 

นายอำนาจ คำศรี - กระทู้เรื่องที่ 6  ความล่าช้าในการเปิดใช้งานห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยววัดพระพุทธ
ไสยาราม สอบถามสาเหตุและความคืบหน้าว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน มีแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 

นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอเรียนต่อที่ประชุมในกระทู้ดังกล่าวว่า ได้เปิดให้ประชานชนใช้ตามปกติ
แล้ว โดยให้วัดและผู้นำชุมชนเป็นผู้ดูแล จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายสลัก  ลิ่มสอน 5.1 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง 

การเลือกรองประธานสภาเทศบาลดำเนินตาม ข้อ  8  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 
2565  วิธีการเลือกเช่นเดียวกันกับการเลือกประธานสภาเทศบาล สรุป ดังน้ี  

1. ให้ที่ประชุมเสนอช่ือสมาชิกเสนอผู้ท่ีเห็นสมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภา  
1 คน โดยมีผู้รับรอง 2  คน      

 2. การลงคะแนน โดยการเขียนหมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอหน่ึงหมายเลข  
 3. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล  ถ้าคะแนนสูงสุด 

เท่ากันให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธีการเดิม  ถ้าคะแนนเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลาก 

4. ถ้าเสนอช่ือผู้เดียวถือว่าผู้น้ันได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล 
นายอำนาจ   คำศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้พักการประชุม 15 นาที  
นายสลัก  ลิ่มสอน พักการประชุม  15  นาที   
      -พักการประชุม 15  นาที- เมื่อพักการประชุมครบ 15 นาทีแล้ว เลขาสภาฯ 
 เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลดำเนินประชุมต่อไป 
นายสลัก  ลิ่มสอน ขอเชิญทา่นสมาชิกเสนอช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล 
นายสุที  บุตราช ขอเสนอ นายศรีรัง  ครุธตำคำ  
นายสลัก  ลิ่มสอน ขอผู้รับรอง 2  คน 
 ผู้รับรอง 2 คน  คือ 1. นายโผน  กาแก้ว  2. นางเอราวัณ  สังข์แดง 
นายสลัก  ลิ่มสอน มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  (ไม่มีผู้ใดเสนอ)  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ถือว่า 

 ท่านศรีรัง  ครุธตำคำ  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาล  ให้เลขาฯ รายงานผล   
  การเลือกรองประธานสภาฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพ่ือแต่งต้ังต่อไป  
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ระเบียบวาระที่  5   5.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ประจำปีงบประมาณ  พ .ศ . 2566 รอบเดือนเมษายน   2566  ขอเชิญท่ าน
นายกเทศมนตรี เสนอรายงาน 

นายประเวช ไชยฮาด - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอญัตติ เร่ือง รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบเดือนเมษายน  2566   
 หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน  นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

   เหตุผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ .ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบเดือน เมษายน )  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๖ ดังน้ัน จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผล รายละเอียดดังน้ี 

  ๑.โครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จำนวน 
๑๘๕ โครงการ 
๒.โครงการพัฒนาที่ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖  จำนวน  ๑๓๓  โครงการ  ดังน้ี         

   - โครงการท่ีได้ดำเนินการ จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ 
   - โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ 
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ โดยมีงบประมาณเบิกจ่ายประจำปี แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 

     ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จำนวน  ๑๕,๔๒๘,๓๙๖.๐๐  บาท  
  ๒ .ยุทธศาสตร์การส่ งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้ องถิ่น   จำนวน         
๖๖๐,๔๘๑.๐๐  บาท 
  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน  -  บาท 
  ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน -  บาท 
  ๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง จำนวน     ๓,๗๒๑,๓๘๘.๐๐  บาท          
   รวมเป็นจำนวน  ๑๙,๘๑๐,๒๖๕.๐๐  บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสอง
ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)  นอกจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ ง เส ริมการปกครองส่ วนท้ องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

/1. งบประมาณ... 



8 
 

   ๑. งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จำนวน  ๖ โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ  ๓๒,๙๔๖,๘๐๐  บาท  (สามสิบสองล้านเก้า
แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  ๒. งบประมาณจากโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  จำนวน  ๑ 
โครงการ งบประมาณที่ได้รับ  ๓,๗๖๑,๐๐๐  บาท  (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหน่ึงพัน
บาทถ้วน) จึงรายงานให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

นายสลัก  ลิ่มสอน - ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (- ไม่มี ) ถ้าไม่มีจะไประเบียบวาระต่อไป 
   ระเบียบวาระที่  5   5.3  เร่ือง  ญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงเครือ     
เรื่อง  การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 

นายโผน   กาแก้ว - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่  5.3  ญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ตำบลเชียงเครือ เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2566 วาระที่ 1  
ข้ันรับหลักการ  ผมขอเสนอให้เลื่อนวาระน้ีออกไปพิจารณาในวันถัดไป  เน่ืองจากวันน้ีเรา
ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว ประกอบกับญัตติน้ีเป็นญัตติที่มีความสำคัญมีผลกระทบ
กับประชาชนโดยตรง  อยากให้สภาเทศบาลได้มีเวลาพิจารณาอย่างรอบครอบ   

นายอำนาจ   คำศรี -เห็นด้วยกับท่านสมาชิก  เสนอให้พิจารณาในวันถัดไป ขอให้สมาชิกได้ศึกษารายละเอียด 
ทำความเข้าใจก่อน  แต่ถ้ายืนยันจะพิจารณาในวันน้ี ผมก็พร้อมเน่ืองจากได้ศึกษาร่าง
ดังกล่าวมาพอสมควร 

นายสุที บุตราช  - ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯให้รับหลักการร่างฯดังกล่าวไว้ก่อน เพ่ือให้สภาฯ พิจารณา
ปรับปรุง แก้ไขเพ่ือนำใช้บังคับต่อไปครับ 

นางเทวรัตน์  สาขามุละ - เน่ืองจากเห็นว่าทุกท่านได้รับร่างเทศบัญญัติฯ เพ่ือพิจารณามาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว จึง
ขอเสนอให้พิจารณารับหลักการดังกล่าว เพ่ือพิจารณาในวาระต่อไปค่ะ 

นายสลัก  ลิ่มสอน -ทางฝ่ายเลขาฯ มีความเห็นอย่างไร ครับ 
นายชาญชัย  ใครบุตร - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ปกติแล้วการประชุมจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม 

  ระเบียบวาระ ยกเว้นมีเหตุจลาจล ถ้าจะเลื่อนต้องขอมติที่ประชุมเพราะได้บรรจุเป็น 
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมเพ่ือเลื่อน

 วาระดังกล่าว ไปพิจารณาในวาระถัดไปครับ 
นายสลัก  ลิ่มสอน ขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นควรให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติ เร่ือง ร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลตำบลเชียงเครือ เร่ืองการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566  
วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ ไปพิจารณาในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2566 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - เห็นด้วย 9 เสียง 
 - งดออกเสียง 3  คน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสลัก  ลิ่มสอน - มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
นายชัยทัด สายแก้ว - กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมดังน้ีครับ 
 1. สอบถามความคืบหน้าการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5  

/2.สอบถาม... 
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 2. สอบถามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านดอนเชียงบาลใหญ่ ถนนเลียบ
หนองหาร ระยะทางก่อสร้าง 124 เมตร เหตุใดไม่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตลอดสาย ซึ่ง
เหลืออีก 4 เมตร 

 3. เก่ียวกับการถ่ายทอดการประชุมสภาฯ อยากให้มีการถ่ายทอดการประชุมสภาฯ เพ่ือ
เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปได้รับทราบรายละเอียดในการประชุม ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดย
ตรงท่ีประชาชนจะได้รับ 

นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอตอบเรื่องที่ได้เสนอดังน้ีครับ 
 1. ความคืบหน้าการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ท่ี 5 น้ันขณะน้ีได้ต้ังงบประมาณและกำลัง

ดำเนินการในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเตรียมเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 
 2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ท่ี 13 บ้านดอนเชียงบาลใหญ่ ถนนเลียบหนองหาร 

ระยะทางก่อสร้าง 124 เมตร เทศบาลตำบลเชียงเครือขอช้ีแจงว่าเกิดจากความผิดพลาด
ของเจ้าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่สำรวจ จึงจะเข้าดำเนินการแก้ไขต่อเติมด้วยตนเองให้แล้ว
เสร็จตลอดสาย และขออภัยที่ประชุมสภาฯในข้อผิดพลาดดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

นายภานุพงษ์ ทุมลี - กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้ครับ 
 1. ขอทราบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณปากทางเข้าบ้านหนองหอย ไปคุ้มโนนหอ 

เน่ืองจากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนหลายครั้ง 
 2. บริเวณ ประตู 6 ม.เกษตรฯ ไปโคกสว่าง ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง อาจทำให้ผู้ที่สัญจรไปมา

เกิดอันตรายได้ จึงขอฝากให้ผู้บริหารพิจารณา ติดต้ังให้ด้วยครับ 
 3. ติดตามหนังสือแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และตัดแต่งก่ิงไม้ หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งพัฒนา 

เหตุใดยังไม่เข้าดำเนินการ ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว 
นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอตอบเรื่องที่ได้เสนอดังน้ีครับ 

1. สำหรับแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณปากทางเข้าบ้านหนองหอย ไปคุ้มโนนหอ 
น้ันทางเทศบาลตำบลเชียงเครือได้ประสานกับ อบจ.สกลนคร ขอรับการสนับสนุนไฟ
กระพริบและแผงก้ันตามท่ีได้เสนอ เพ่ือให้ อบจ.สกลนครพิจารณาแล้ว 
2. เร่ืองไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ ประตู 6 ม.เกษตรฯ ไปโคกสว่าง ก็จะให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่
สำรวจเพ่ือดำเนินการติดต้ังให้เรียบร้อยทันที 

 3. เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและตัดแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งพัฒนา ก็ให้กองช่าง
และงานป้องกันฯมารับเรื่องเพื่อเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด 

นายโผน กาแก้ว - ขอเสนอดังน้ีครับ 
 1. กระผมขอแจ้งเรื่องเดือดร้อนของประชน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย 

เน่ืองจากหลังคารั่วสร้างความเดือดร้อนแก่เด็กและครูผู้ดูแลเด็ก ขอฝากให้ผู้บริหารเข้า
ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 

 2. ขอให้ดำเนินการติดตั้งเสาธงหน้า ศพด.บ้านหนองหอย 
 3. ขอความอนุเคราะห์ติดต้ังมุ้งลวดกันยุง เพ่ือป้องกันโรคไขเ้ลือดออก และติดเหล็กดัดกัน

ขโมย ศพด.บ้านหนองหอย 
นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอตอบเร่ืองที่ได้เสนอดังน้ีครับ- สำหรับปัญหาที่เกิดกับ ศพด.บ้านหนองหอย 

ฝากท่านสมาชิกประสานให้ครูประจำ ศพด. บ้านหนองหอย ทำหนังสือแจ้งเข้ามายัง
เทศบาลฯเพื่อเข้าดำเนินการแก้ปรับปรุง ให้เรียบร้อยต่อไป 

/นางประทีป... 
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นางประทีป ลาดบาศรี - ขอเสนอในที่ประชุมดังน้ี 
 1.  ฝากกำชับพนักงานเก็บขยะช่วยดูแลรักษาถังขยะไม่ให้เกิดความเสียหาย เน่ืองจากมี

ถังขยะชำรุดไม่มีฝาปิดทำให้น้ำเข้า 
 2. ขอให้ดำเนินการเข้าซ่อมแซมถนนทางแยกเข้าบ้านหนองสนม เน่ืองจากถนนมีสภาพ

ชำรุด ขรุขระ 
 3. ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ้ือถังขยะเปียก ให้ชาวบ้านโนนเบ็ญ ค่ะ 
นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอตอบเรื่องที่ได้เสนอดังน้ีครับ 
 1. เรื่องกำชับพนักงานเก็บขยะนั้น ได้มอบให้กองสาธารณสุขฯ รับเร่ืองเพ่ือนำไปแก้ไข

ปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้ึนอีก 
 2. ปัญหาถนนทางแยกเข้าหนองสนม เน่ืองจากถนนมีสภาพชำรุด ขรุขระ น้ันเน่ืองจาก

เป็นถนนในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงฯ ทางเทศบาลก็จะดำเนินการประสานให้
หมวดทางหลวงเข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 3. เรื่องการของบประมาณในการซื้อถังขยะเปียก ให้ชาวบ้านโนนเบ็ญ น้ันเป็นงบที่ไม่
สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ จึงแจ้งสมาชิกสภาฯเพ่ือทราบ 

นายอำนาจ คำศรี - ขอหารือในที่ประชุมเก่ียวกับแนวทางการแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ ว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง 
นายสลัก ลิ่มสอน - ขอตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการแบ่งเขตใหม่ดังน้ีครับ เน่ืองจากได้สำรวจจำนวน

ประชากรตามข้อมูลล่าสุด มีจำนวน 16,329 คน ซึ่งเดิมเขต 1 มีประชากร 9,125 คน 
เขต 2 มีประชากร 7,204 คน แต่ถ้าแบ่งเขตใหม่ โดยเอา บ้านดอนเชียงบาลใหญ่ และ
บ้านโคกสว่าง แบ่งมาเขตที่ 2 ก็จะได้จำนวนประชากรตามการแบ่งเป็น 2 เขตดังน้ี เขต 
1 ประชากร 8,400 เขต 2 มีประชากร 8,240 คน จะทำให้จำนวนประชากรของแต่ละ
เขตใกล้เคียงกัน จึงอยากปรึกษากับที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรมของท้ัง 2 เขต   

นายชินวัฒน์  โพธิสาคำ - ขอเสนอในที่ประชุมดังน้ี    
 1. ติดตามเรื่องจัดซื้อเคร่ืองตัดถ่าง ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ว่ามีความคืบหน้า

ไปถึงข้ันตอนใด 
 2. สอบถามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุถนนทางโค้งเส้นบ้านหนองสนม ไปบ้านโนนเบ็ญ 
นายประเวช ไชยฮาด - กระผมขอตอบเรื่องที่ได้เสนอดังน้ีครับ 
 1. เรื่องจัดซื้อเคร่ืองตัดถ่าง น้ันมอบให้สำนักปลัดเทศบาลพิจารณาเสนอนำเข้าในเทศ

บัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ต่อไป 
 2. แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุถนนทางโค้งเส้นบ้านหนองสนม ไปบ้านโนนเบ็ญ ขอเรียน

ว่า ทางเทศบาลฯจะดำเนินการประสานกับหมวดทางหลวงฯ เพ่ือเข้าปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
นายสลัก ลิ่มสอน -มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
 -(ไม่มี)  ถ้าไม่มี ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 

พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ การแต่ง
กายชุดสุภาพ  เลิกประชุม...ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  13.30  น. 

/.....ผู้จดบันทึก... 

 




